
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ 

 

   วันพุธ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ วุฒิ สภา  
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที ่๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน           
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน      
ท าหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

    (๑) กระทู้ถาม        (ไม่มี  
 

    (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
     ๑. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
         ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดให้วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
จ านวน ๑ คน คือ นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปัจจุบันทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้เท่ากับ ๔๘๘ คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ ๒๔๔ คน  

      ๒. การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้ารับหน้าที่ 
          ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๕ ก าหนดให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้ าที่  
โดย นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์ ไดป้ฏิญาณตนในที่ประชุม 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 

    นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบสรุปเวลาการอภิปรายการพิจารณาญัตติขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไป 
ตามข้อตกลงของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมทั้งสองฝ่าย ดังนี้  กรณีไม่นับเป็นเวลาอภิปราย  
ของฝ่ายใด คือ ค ากล่าวของประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลารวม ๒๕ นาที ๒ วินาที กรณีนับเป็นเวลา
อภิปราย คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อภิปราย ขอหารือ ประท้วง ใช้สิทธิพาดพิง หรือกรณี 
 
 



      - ๒ - 
 
อ่ืน ๆ คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๗ นาที ๔๔ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา  
๖ ชั่วโมง ๒๔ นาที ๑๓ วินาที รวมใช้เวลาทั้งหมด ๗ ชั่วโมง ๔๑ นาที ๕๗ วินาที 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

(๓) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี  
  

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี  
 

 เรื่องด่วน     
 - ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดย 

นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ จ านวน ๒๒๓ คน เป็นผู้เสนอ 
 ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยสมาชิกฯ 

ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
โดยอภิปรายถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ โครงการไบโอเมทริกซ์  หรือระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล 
ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าของส านักงานตรวจเงินเข้าเมือง (สตม.  วงเงิน  ๒,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งการประกวดราคาครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๑,๗๓๕ ล้านบาท มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีหนังสือค้ าประกัน 
ยื่นซอง ๘๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท และบริษัทที่เข้าร่วมประมูลจะต้องมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๖๐ ล้าน
บาท ปรากฏว่ามีการยกเลิกประกาศดังกล่าว และได้ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๖๐ วงเงิน 
๒,๑๒๖ ล้านบาท และมีบริษัทเข้าร่วมที่ได้รับการประมูล จ านวน ๒ บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จ ากัด  
และบริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ ากัด ซึ่งทั้งสองบริษัทได้รวมกันเป็นกิจการร่วมค้าเอ็มที เป็นผู้ชนะ
การประกวดราคาในราคาที่ต่ ากว่าราคากลางเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขหนังสือ 
ค้ าประกันยื่นซองและผลงานด้านเทคโนโลยี และเมื่อมีการลงนามในสัญญาเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ก าหนดส่งมอบงาน ๖ งวด รวมทั้งสิ้นต้องส่งมอบภายใน ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา คือ วันที่  
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ซึ่งมีค่าปรับในกรณีส่งงานล่าช้ารายวันร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาทั้งระบบ  
คือประมาณวันละ ๕ ล้านบาท โดยเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สตม. ได้รายงานปัญหาต่อผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติว่า มีปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองเดิม ซึ่งงานที่ต้องรับมอบใน  
งวดที่  ๑ วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปรากฏว่าล่าช้ากว่าก าหนด งวดที่  ๒ ต้องส่งมอบในวันที่  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ล่าช้ากว่าก าหนด ๑๐๖ วัน งวดที่ ๓ ต้องส่งมอบในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ล่าช้ากว่า
ก าหนด ๑๗๗ วัน และมีการแจ้งให้ผู้ตรวจรับท าหนังสือถึง ๙ ครั้ง ทั้งนี้ สตม. ได้เสนอให้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ยกเลิกสัญญากับกิจการร่วมค้าเอ็มที เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเหล่านี้ได้แน่นอน 
โดยอ้างถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่มีการยกเลิกสัญญาและยังขยายเวลาจากเดิม งวดที่ ๔ ส่งมอบ
ภายใน ๓๐๐ วัน ขยายเป็น ๖๐๒ วัน งวดที่ ๕ ส่งมอบภายใน ๔๕๐ วัน ขยายเป็น ๖๐๗ วัน รวมทั้ง 
ยังมีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญและสินค้าหลายรายการ โดยชี้ให้เห็นถึงส่วนต่างของเงินค่าอุปกรณ์เครื่อง
จดัเก็บข้อมูลที่สูงกว่าราคาท้องตลาดประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท 
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  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

ตอบชี้แจงว่า โครงการนี้เป็นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.  และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.   
โดยเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง ที่ผ่านมา สตม. ใช้ระบบคัดกรองผ่านระบบ
ลายนิ้วมือเป็นหลักแต่ต้องมีการเปลี่ยนมาเป็นลายนิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าซึ่งเป็นระบบที่หลายประเทศ 
ทั่วโลกได้ใช้ นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาความคุ้มค่าก่อนการอนุมัติให้ใช้เงินแล้ว โดย สตช.  
ท าสัญญากับกิจการค้าร่วมเอ็มที และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเพ่ือใช้ในราชการแล้วตั้งแต่  
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีการติดตั้งจ านวน ๑.๘๔๓ ชุด ส าหรับการส่งมอบงานล่าช้านั้นมีปัญหาส่วนหนึ่ง 
จากหน่วยงานเองด้วย โดยช่วงที่มีการก าหนดส่งมอบงานปรากฏว่าเมื่อจะต้องมีการติดตั้งสัญญาณเพ่ือให้เกิด
การเชื่อมต่อกลับไม่สามารถด าเนินการได้ ไปจนถึงสถานที่ในการด าเนินการไม่มีความพร้อมส าหรับการติดตั้ง 
ส่วนราคาในเว็บไซต์ที่ถูกกว่านั้นเป็นเพียงราคาของเครื่องเปล่า แต่การจัดซื้อดังกล่าวจะซื้อผ่านทางเว็บไซต์
ไม่ได้เพราะต้องซ้ือระบบด้วย ซึ่งระบบมีราคาแพงเนื่องจากมาจากต่างประเทศและจะต้องเชื่อมกับ 
ซอฟแวร์เดิม รวมทั้งรวมค่าด าเนินการการติดตั้งและรับประกันด้วย ทั้งนี้ ยืนยันว่าการด าเนินการจัดซื้อ 
ทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

นอกจากนี้ ได้มีสมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในประเด็น 
ต่าง ๆ อาทิ ตั้ งแต่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง ล้มเหลว น ามา 
ซึ่งความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ประสิทธิผล ประชาชนไร้ที่พ่ึง ไร้ความหวัง  
และยังเป็นผู้ที่ขาดความรู้ความสามารถ ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ท างานผิดพลาด ขาดความรอบคอบ 
บกพร่องอย่างร้ายแรงในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติ ไม่ด าเนินนโยบายตาม  
ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ท าให้ประเทศชาติขาดโอกาสในการแข่งขันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ปล่อยให้การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่ายคมนาคมและการขนส่งเพ่ือการเชื่อมโยง
พ้ืนที่ เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง อีกทั้งยังปล่อยปละละเลย ปล่อยให้  
มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล ใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้ตนเอง 
บริวาร และพวกพ้อง และยังคงพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการทั้งที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  
นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการปล่อยปละละเลยให้มีมวลอากาศพิษเต็มบ้านเมืองและไมด่ าเนินการแก้ไข การเร่งรีบ
อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าหลากสีพร้อม ๆ ในเวลาใกล้เคียงกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งการก่อสร้างนั้นส่งผล
กระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ไม่ยึดมั่น 
ในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างรัฐธรรมนูญ สืบทอด
อ านาจ อีกทั้งยังมีการปฏิบัติการ IO หรือปฏิบัติการข่าวสาร เป้าหมายคือ คุกคามประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล นักการเมืองฝ่ายตรงข้าม นักสิทธิมนุษยชน และนักวิชาการ โดยการโพสต์ 
ด้วยถ้อยค าเกลียดชังด่าทอ สร้างความเกลียดชัง เลือกเผยแพร่ข้อมูลด้านเดียวที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล  
ยุยงปลุกปั่น สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน ท าลายความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชาติ  ท าให้
เศรษฐกิจตกต่ า เสียหาย โดยไม่มีนโยบายในการสร้างการลงทุนเลย ประชาชนคนรากหญ้าไม่มีก าลังซื้อ  
ไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาบ่อนการพนันที่แพร่กระจาย ตลอดจนกรณีการแต่งตั้ง  
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ เป็นรัฐมนตรี  
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม และขัดต่อการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ไดแ้จ้งรายการบัญชีทรัพย์สิน 
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และหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับรายได้ที่มาจากการขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เดือนละ ๓ ล้านบาท ทั้งที่พบว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่มีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล 
หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองสลากฯ ปี ๒๕๕๘  
เพ่ือแก้ปัญหาสลากขายเกินราคา โดยขายสลากให้ผู้ค้าโดยตรงผ่านธนาคารกรุงไทย จึงเชื่อว่ามีการแจ้งบัญชี
ทรัพย์สินที่เป็นเท็จ  

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณี  
ที่ถูกพาดพิงว่า เมื่อวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๑ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ ร้อยโท พชร พรหมเผ่า สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด ออกเสียจากยศ ตั้งแต่
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๑ ด้วยเหตุผลคือประพฤติตัวไม่สมควรตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี และมีหนังสือของกระทรวงกลาโหมอีกฉบับหนึ่ง ว่าด้วยการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 
โดยอาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๕ ให้เลื่อนยศนายทหาร 
สัญญาบัตรในสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหารปี ๒๕๔๑ โดยเลื่อนยศ ร้อยโท พชร  พรหมเผ่า
หมายเลขประจ าตัว ๑๒๗๒๕๐๐๓๑๑ เป็น ว่าที่ร้อยเอก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งสิ่งที่ท าให้เกิด 
ความสับสนเนื่องจากประกาศส านักนายกมนตรีฉบับลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การถอดยศร้อยโท  
แต่อีกค าสั่งลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมเป็นระยะเวลาหลายเดือน 
ที่เกิดความสับสน ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่เคยคิดแอบอ้างยศถาบรรดาศักดิ์จนถึงปัจจุบัน และในการชี้แจงทรัพย์สิน
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้ค าว่า 
นายธรรมนัส  พรหมเผ่า แต่เมื่อจะต้องน าชื่อเสนอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ก็มีการถกเถียง
กันหลายประเด็น แต่เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อค าว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้ใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ซึ่งไม่ได้เป็น 
การใช้อ านาจเพ่ือได้เปรียบเชิงการเมือง ส าหรับเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ก่อนที่ ร้อยเอก ธรรมนัส 
พรหมเผ่า จะเข้าสู่ การด ารงต าแหน่ งทางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตั้ งแต่วันที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีอาชีพเป็น ๑ ใน ๕ เสือกองสลาก หรือ ผู้ค้าสลากรายใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ค้าสลากรายใหญ่
ไม่ได้เป็นโจรหรือเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบทางสังคม และมีคุณธรรม ไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภค แต่เมื่อรัฐบาล 
ชุดที่แล้วมีนโยบายว่าไม่ให้มีผู้จ าหน่ายสลากรายใหญ่จึงได้เลิกและไมไ่ด้มสีัมปทานหรือคู่สัญญาส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลแม้แต่เล่มเดียว แต่การแสดงรายได้ว่ามีรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดือนละ  
๓ ล้านบาท นั้น เป็นรายได้จากการเช่าแผงค้าสลากเพ่ือรับซื้อและจ าหน่ายสลาก ซึ่งถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพ
สุจริต 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การใช้เงินบริหารประเทศ ๑๖ ล้านล้านบาท แต่กลับไม่สามารถปฏิรูปน าพาประเทศไปข้างหน้าได้  
และการวางแผนเพ่ือให้พวกพ้องตนเองสืบทอดอ านาจ  
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    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ตอบชี้แจงว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนโดยท าให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยปล่อยกู้
ดอกเบี้ยต่ า ส าหรับการแพร่กระจายของยาเสพติดนั้นประเทศไทยเป็นเพียงประเทศทางผ่านโดยยาเสพติด 
มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน และได้มีการประสานกับรัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสืบหานายทุน เพ่ือจับกุมและ
ยึดทรัพย์ และมีการท าลายแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้านไปแล้วจ านวนหนึ่ง ซึ่งพ้ืนที่ระบาดของยา
เสพติ ดลดลงตั้ งแต่ ปี  ๒ ๕ ๕ ๘  และต้ อ งมี ก ารแก้ ไขทั้ งระบ บ โดยน า ผู้ เสพ มารั กษ า ส่ วนบ่ อน 
การพนันนั้นได้มีการเข้มงวดจับบ่อนโดยร่วมกันปฏิบัติการทั้งต ารวจและกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ซึ่งสามารถจับผู้ต้องหาได้กว่า  ๑๐,๐๐๐ รายต่อปี  ส าหรับไวรัสโคโรน่านั้น รัฐบาล 
ได้มีการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า การคัดกรองที่สนามบิน และการกักตัวเพ่ือดูอาการ ท าให้ 
มีการแพร่เชื้อโรคน้อยลง และมีการให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรค ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านการขนส่ง จะทยอยเปิดใช้บริการในปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ส าหรับทางหลวงระหว่างเมืองก็จะเปิดใช้  
ในปี ๒๕๖๖ ทัง้นี้ การท างานตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้กับนักธุรกิจกลุ่มใด 
   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้าง 
ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ใช้เงิน ๔๒,๐๐๐ ล้านบาทนั้น เพ่ือสร้างศักยภาพให้กับ
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร ๑๖๙,๗๐๐ ตารางเมตร อาคารเทียบ
เครื่องบิน ๑๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร อาคารส านักงาน ๕๓,๓๐๐ ตารางเมตร หลุมจอดอากาศยาน ๑๔ หลุมจอด 
พ้ืนที่จอดรถ ๓,๐๐๐ คัน และถนนหน้าอาคารผู้โดยสาร ๑,๗๑๐ ตารางเมตร โดยมีวงเงินลงทุนที่เสนอ 
ขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ๔๑,๒๖๑ ล้านบาท และตัวเลขที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนทางการเงิน ๔๕,๕๒๐ 
ล้านบาท ส่วนการที่ก าหนดพ้ืนที่แปลงที่ ๓๗ เป็นพ้ืนที่ส าหรับพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการก าหนดมา
ตั้งแต่ Master Plan ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๓๖ ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ส าหรับโครงการมอเตอร์เวย์ 
ที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมินั้นได้มีการศึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ และตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๗  
เพ่ือมุ่งเน้นระบายจราจรด้านตะวันออก ส าหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน นั้น แต่เดิมมี
การศึกษาจะเชื่อมเพียง ๒ สนามบิน คือ ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ แต่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีด าริที่จะมี
โครงการ EEC ซึ่งมีความก้าวหน้าสูงมาก จึงมีความจ าเป็นต้องขยายเชื่อมต่อ ๓ สนามบิน และได้มีการลงนาม
ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่วนการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนั้นเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๓ ซึ่งจะท าให้เราได้เส้นทางบริการประชาชน ๔๖๔ กิโลเมตร โดยจะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจร  
ปัญหา PM ๒.๕ และการสูญเสียพลังงาน ซ่ึงภายในปี ๒๕๖๙ จะเริ่มเปิดให้บริการ แต่ขณะนี้ก็ได้เปิดให้บริการ
แล้ว ๔ เส้นทาง คือ สายสีเขียว หมอชิต - สมุทรปราการ - สนามกีฬาแห่งชาติ - บางหว้า สายสีเงิน บางซื่อ - 
หัวล าโพง - หัวล าโพง - บางแค แอร์พอร์ตลิ้งก์ และสายสีม่วง บางใหญ่ - เตาปูน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ขณะนี้ ๗ คือ สายสีเขียวเข้ม หมอชิต - คูคต สีน้ าเงิน บางซื่อ - ท่าพระ สีแดงเข้ม บางซื่อ - รังสิต สีแดงอ่อน
บางซื่อ - ตลิ่งชัน สีชมพู แคราย - มีนบุรี สีเหลือง ลาดพร้าว - ส าโรง สีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี  
และอยู่ในช่วงของการด าเนินการเร่งรัดจัดหาผู้รับจ้าง ๖ สาย คือ สีม่วง เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ สีแดงอ่อน 
บางซื่อ - หัวหมาก - ตลิ่งชัน - ศาลายา - ตลิ่งชัน - ศิริราช สีแดงเข้ม บางซื่อ- หัวล าโพง - รังสิต - 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สีส้ม ทิศตะวันตก บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม สีน้ าเงิน บางแค -  
พุทธมณฑลสาย ๔ สีเขียวเข้ม สมุทรปราการ - บางปู - คูคต - ล าลูกกา โดยหากเปิดให้บริการทั้งหมดจะท าให้
พ่ีน้องประชาชนสามารถใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยไม่ต้องใช้รถส่วนตัว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย 
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การลงทุนให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน แบบ PPP (Public Private Partnership) โดยรัฐบาลไม่ต้องกู้ยืมเงิน 
จึงไม่มีภาระอะไร และค านึงถึงประชาชนเป็นหลัก ในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนั้น ขณะนี้ 
ได้ปรับปรุงแผนปฏิรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะไม่มีการวิ่งทับซ้อนเส้นทาง สามารถลดจ านวนรถที่ต้อง
ให้บริการจาก ๖,๐๐๐ คัน เหลือ ๓,๐๐๐ คัน รถที่จะด าเนินการต้องเป็นรถที่ใช้พลังงานที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม หรือ NGV และจะไม่เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณเนื่องจากจะใช้วิธีการเช่าเหมาตาม
ระยะทาง รวมทั้งจะต้องเป็นรถปรับอากาศทั้งหมด โดยประชาชนที่เป็นผู้ด้อยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ส าหรับประชาชนทั่วไป ช าระค่าบริการไม่เกิน ๓๐ บาทต่อวัน หากเป็นตั๋วเดือนค่าบริการไม่เกิน ๒๕ บาท  
ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และท้ังโครงการจะเสร็จในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละ
ละเลยเรื่องของปัญหายาเสพติด โดยได้เน้นในเรื่องของการจับกุม ลดรางวัลน าจับ และขยายการยึดทรัพย์ 
ส าหรับการเผาหรือท าลายยาเสพติดนั้น ในปี ๒๕๖๒ มีการเผาท าลาย ๓ ครั้ง ครั้งแรกวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ครั้งที่  ๒ วันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่  ๓ วันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นยาบ้า  
๑๒.๓๖๙ ตันยาไอซ ์๔๘๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๑๔๓ กิโลกรัม และกัญชา ๑๐ กิโลกรัม ส่วนตัวเลขการจับกุมของ
รฐับาลและตัวแรกของการเข้าบ าบัด ตัวชี้วัดจะอยู่ในปี ๒๕๕๖ กับปี ๒๕๖๒ ที่มีความแตกต่างกันมาก โดยใน
ปี ๒๕๕๖ มีผู้ต้องหาเสพ  ประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ คน และผู้เข้ารับการบ าบัดประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ คน  
แต่ปี ๒๕๖๒ ที่คาดว่าปัญหามากแต่มีเพียง ๒๘๙,๐๐๐ คน และผู้เข้ารับการบ าบัด ๒๒๖,๐๐๐ คน ซึ่งเป็น
ตัวเลขข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับจ านวนผู้เสพใหม่พบว่าในรัฐบาลนี้
มีจ านวนต่ ากว่ารัฐบาลชุดเก่ามาก ทั้งนี้ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตท าให้การผลิตยาบ้าสามารถท าได้ง่ายขึ้น  
อีกท้ังต้นทุนมีราคาถูก ผลิตได้เร็ว จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะขายในราคาถูก และยิ่งผลิตออกมามากราคาก็ยิ่งถูก 
ขณะเดียวกันยอดผู้เสพก็ลดลงจึงท าให้มียาบ้าอยู่ในตลาดจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถควบคุม 
การผลิตได้เนื่องจากผลิตอยู่นอกประเทศ ส่วนการประเมินสถานะหมู่บ้านทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จากปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๔๗,๐๐๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕ ปี ๒๕๖๒ เหลือเพียง ๒๔,๐๐๐ หมู่บ้าน
ลดลงถึงร้อยละ ๓๐ ในเรื่องการยึดทรัพย์นั้นได้มีการยึดตั้งแต่รายเล็กถึงรายใหญ่  โดยใช้เทคโนโลยี 
ในการสืบค้นเพ่ือขยายผลเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
   นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า 
ได้ลงนามให้ไวรัสโควิด - ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยอยู่ในการระบาด 
ระยะที่ ๓ แต่เพ่ือป้องกันสถานการณ์ โดยหลังลงนามค าสั่งนี้แล้วจะมีกฎหมายต่าง ๆ ตามมา ซึ่งอาจจะ
กระทบกับการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนบ้าง แต่ขอให้เข้าใจว่าเป็นการด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชน ซึ่งทุกฝ่ายท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมโรคสูงที่สุด  
ส่วนเหตุผลที่ ไม่สั่ งห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศเนื่องจากต้องค านึงถึงหลายปัจจัย ทั้ งเศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ ก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์แบบ ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างนั้นได้ขอ 
ความร่วมมือสายการบิน ไม่ให้มีการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮ่ันและมณฑลหูเป่ย์ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดโรค รวมทั้ง
ยังติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน เพ่ือสแกนนักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง ตลอดจนเตรียมแพทย์และพยาบาล 
เพ่ือท าหน้าที่คัดกรองและควบคุมโรค ขณะที่ทางการจีนได้มีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออก  
ของประชาชนในประเทศ จึงท าให้นักท่องเที่ยวจากจีนมาไทยน้อยลงมาก  อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ 
ของทางการไทยได้รับค าชื่นชมจากทางการจีน และไทยยังดูแลผู้ป่วยชาวจีนเป็นอย่างดี ส าหรับการรับคนไทย 
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จากเมืองอู่ฮ่ันกลับประเทศนั้น ทันทีที่ทราบว่าคนไทยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง ทุกหน่วยงาน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกองทัพ ได้ร่วมมือกันวางแผน เพื่อน าคนไทยกลับประเทศ 
และสามารถท าภารกิจให้ประสบความส าเร็จ โดยได้รับความช่วยเหลือจากสายการบินแอร์เอเชีย ซ่ึงในภารกิจ
ดังกล่าว แม้จะมีผู้ติดเชื้อ ๑ คน แต่ได้น าส่งโรงพยาบาลทันที ขณะที่คนไทยที่เหลือเข้าสู่กระบวนการ 
ควบคุมโรคจนพบว่าทุกคนหายดีจึงให้กลับบ้านได ้
   นายพุฒิพงษ์  ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ื อเศรษฐกิจและสังคม         
ชี้แจงว่า โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.  ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ขึ้นกับ
นายกรัฐมนตรี และการด าเนินการเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานตัวเอง โดยมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้  โครงการเน็ตประชารัฐ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เป็นโครงการที่ใช้
งบประมาณจากการประมูล ๔ จี โดยด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และเสร็จสิ้นเมื่อปี ๒๕๖๐ ส่วนโครงการ 
ยูโซ่เน็ตได้ใช้งบของกองทุน กสทช. ที่ได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการเครือข่ายมือถือของบริษัทต่าง ๆ  
ซึ่งเก็บได้ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี หรือประมาณ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งงบดังกล่าว กสทช. มีนโยบาย
เพ่ือวางเครือข่ายในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบโครงการเน็ตประชารัฐ ได้รับ 
การตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.  ส่วนโครงการยูโซ่เน็ต จะด าเนินการแล้วเสร็จในปีนี้  
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ จึงสรุปได้ว่างบประมาณที่ใช้ในโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการยูโซ่เน็ต ได้มาจาก
การประมูล ๔ จี และค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่ใช่งบประมาณที่แยกต่างหากหรือเป็นงบประมาณที่ตรวจสอบไม่ได้ 
ส่วนการประมูล ๕ G ที่ผ่านมามีการแข่งขันกันสูงมีงบประมาณกว่าแสนล้านบาท โดยระบุไว้ในเงื่อนไขว่า
ภายใน ๑ ปี ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ EEC และเมืองใหญ่ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีการก าหนดอัตราค่าบริการไว้
อย่างชัดเจน ท าให้เชื่อได้ว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องแบกภาระอะไร  และยืนยันว่าไม่ได้เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับนายทุนแต่อย่างใด แต่เป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นทางเลือกในการลงทุนในพ้ืนที่อีอีซี 
ซึ่งเป็นการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเชื่อมั่นว่าจะสร้างความคุ้มค่าและผลประโยชน์ให้กับประเทศ 
   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงในประเด็น 
การเลิกจ้างหรือการปิดโรงงานที่จังหวัดระยอง โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมจัดหางาน ลงพ้ืนที่
เพ่ือประสานงานกับแรงงานเกี่ยวกับสิทธิค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า สิทธิประโยชน์ และขึ้นทะเบียนกรณี
ว่างงาน การบริการจัดหางานให้คนงานของบริษัทที่เลิกกิจการ โดยปัจจุบันมีต าแหน่งงานว่างที่เกี่ยวกับ 
ยานยนต์ทั่วประเทศ ๑๕,๑๓๒ ต าแหน่ง และใน EEC ๒,๕๓๖ ต าแหน่ง ซึ่งพร้อมบรรจุได้ทันที ทั้งนี้ แรงงาน
สามารถหาข้อมูลงานที่ว่างได้จาก Google เว็บไซต์ Smart Job ซึ่งขณะนี้มีงานทั่วไปว่าง ๙๒,๐๐๐ งาน  
รวมทั้งกระทรวงฯ ได้ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ และมีศูนย์ฝึกงานให้กับ
ผู้ใช้แรงงานเพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างานให้ตรงกับความต้องการของบริษัทต่าง ๆ 
   จากนั้ น  ประธานฯ  แจ้ งที่ ป ระชุ มว่า  ในวันพฤหั สบดีที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ส านักบริการทางการแพทย์ประจ ารัฐสภาร่วมกับส านักรักษาความปลอดภัย จะท า 
ความสะอาดเช็ดพ้ืนผิวโต๊ะ เก้าอ้ี ไมโครโฟน และที่นั่งภายในห้องประชุม รวมทั้งราวบันได ปุ่มกดลิฟต์  
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานกับสมาชิกฯ ที่มีอาการป่วยไข้ให้
ไปตรวจที่โรงพยาบาลบ าราศนราดูรแล้วในคืนนี้ ทั้งนี้ สมาชิกฯ ที่มีอาการไอ หอบ ขอให้สวมหน้ากากอนามัย
เพ่ือการระมัดระวังให้มากขึ้น 



       - ๘ - 
 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การก้าวมาสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และออกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
รวมถึงรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ เพ่ือยกเว้นความผิด และเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งแล้ว  
ก็ไม่ได้ชี้แจงที่มาของรายได้ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๒ และกระท า 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๘๔ กรณียังใช้บ้านพักทหารและมีมาตรการรักษาความปลอดภัย  
ซึ่งถือเป็นการรับประโยชน์อ่ืนใด แม้ระเบียบของกองทัพจะอนุญาตให้อยู่ได้ แต่ถือว่าระเบียบนั้นขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งความล้มเหลวในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยการแต่งตั้ง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เนื่ องจากขาดคุณสมบัติ  ขาดจริยธรรม และคุณธรรม เข้าสู่ต าแหน่ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรโดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญ ทั้งยังปกปิดบิดเบือนความจริง และเคยถูกศาลออสเตรเลีย
พิพากษาจ าคุกคดีเก่ียวพันกับยาเสพติด  
   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ชี้แจง  
ประเด็นการขาดคุณสมบัติในลักษณะต้องห้ามของการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี กรณีศาลออสเตรเลียพิพากษา
จ าคุกคดีเกี่ยวพันกับยาเสพติดว่า การที่ศาลออสเตรเลียพิพากษาลงโทษนั้นเป็นคดีที่ถูกกล่าวหาว่าปกปิด 
ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีการกระท าความผิด และที่ระบุว่ามีค าแปลว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รับสารภาพว่าเจตนาน าเข้ายาเสพติดนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากค าแปลที่มีผู ้รับรองซึ่ง เชื ่อถือได้ไม่มี
ตรงไหนที่ระบุว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รับสารภาพน าเข้า ส่งออก จ าหน่ายและผลิตเฮโรอีน ที่มี
โทษจ าค ุกตลอดช ีว ิต เท ่านั ้น  และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่ ได้อยู่ ใน เรือนจ า แต่ ได้อยู่ที่ ไร่ 
แห่งหนึ่งเพ่ือฝึกเยาวชนทางด้านการทหาร โดยศาลออสเตรเลียให้อยู่ในกระบวนการพรีบาร์เกนนิ่งเพ่ือให้
กระบวนการไต่สวนแล้วเสร็จเท่านั้น ส่วนคดีในประเทศไทยก็ไม่เคยถูกพิพากษาว่ากระท าผิดในคดีใด ๆ ทั้งนี้ 
ยืนยันว่าได้เข้าสู่ต าแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   ต่อมาสมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่า 
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า บริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง ผิดพลาด ไร้ประสิทธิภาพ และเป็นไป
ในทางไม่สุจริต และเมื่อรัฐมนตรีได้ชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมและ 
นัดประชุมอีกครั้งในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
 
พักการประชุมเวลา ๐๒.๔๕ นาฬิกา 
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